



รายการวิทยุ Human Talk

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรรณวิงศ์ และดร.दनัย จันท์เจ้าฉาย ก็เป็นทีมเดียวกันมานานจะครบ 5-6 ปีแล้ว ขอขอบคุณตั้งแต่สมัยคุณวิสุทธิ คมวัชรพงศ์จนถึงคุณฐิติรัตน์ พูนศิริชัย ผู้อำนวยการคลื่นวิทยุ FM 96.5 คนปัจจุบัน ทั้งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรรณวิงศ์ และดร.दनัย จันท์เจ้าฉาย ก็เป็น Teamwork ที่ดี เพราะศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำงานร่วมกับดร.दनัย จันท์เจ้าฉาย ด้วย ตั้งแต่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำงานร่วมกับคุณวิชัย วรรณวิงศ์ก็เห็นและแอบไปฟังรายการของคุณวิชัย วรรณวิงศ์ในที่ต่างๆ ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประโยชน์มาก จับประเด็นต่างๆ ได้ดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นนักวิชาการทำเรื่องคน ชื่อรายการ Human Talk จึงมีโอกาสได้รับใช้ประเทศอย่างต่อเนื่อง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เขียนบทความแล้วว่า ความรับผิดชอบของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรรณวิงศ์ และดร.दनัย จันท์เจ้าฉาย ไม่ใช่แค่ออกรายการ แต่คล้ายๆ กับเป็นสื่อทางเลือก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อาจจะไม่ได้เป็นสื่อมืออาชีพ เพราะเป็นนักวิชาการ คุณวิชัย วรรณวิงศ์เป็นสื่อมืออาชีพ มีอาชีพนี้โดยตรงแต่ทำงานช่วยเหลือสังคมในหลายๆ ด้าน ดร.दनัย จันท์เจ้าฉายก็คล้ายกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นสื่อโดยตรง แต่ก็ทำงานร่วมกัน จึงรู้สึกว่าคุณวิชัย วรรณวิงศ์ และดร.दनัย จันท์เจ้าฉาย ถ้าแต่ละคนมีความหลากหลายไม่เหมือนกัน แต่ผสมผสานกันออกมาแล้วดี ก็จะได้ประโยชน์ ทุกครั้งที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะออกรายการวิทยุ ก็ต้องตื่นเช้าเพื่อสำรวจสถานการณ์ต่างๆ แล้วก็รายงานผู้ฟังให้รับทราบ

ช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 มีข่าวเรื่อง เรือดำน้ำของประเทอาร์เจนติน่าหายไป เป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะติดต่อไม่ได้เลย

คุณวิชัย วรรณวิงศ์กล่าวว่า ถ้าได้ยินข่าวแบบนี้ และไม่เคยทราบมาก่อนว่าอาร์เจนติน่ามีแสนยานุภาพทางการทหารระดับนี้ ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ครั้งหนึ่ง เรือดำน้ำรัสเซียก็เคยหายไปเหมือนกัน คนทั้งหมดตายหลายคนก็อาจจะอยากรู้สาเหตุ

คุณวิชัย วรรณวิงศ์กล่าวว่า เรื่องเรือดำน้ำของประเทอาร์เจนติน่าหายไป อาจจะเกิดจากปัญหาทางเทคนิคและเป็นเรื่องของการทหารโดยตรง ชาวที่ออกสู่สายตาสังคมโลกก็เป็นแบบหนึ่ง แต่อาจจะมีส่วนหลัง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ประเทศไทยก็จะมีเรือดำน้ำด้วย เรือดำน้ำต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีอาชีพดำน้ำแล้วก็ต้องโผล่ แม้ไม่โผล่ก็ต้องติดต่อกันได้ ชีวิตคนในเรือดำน้ำถ้าติดต่อใครไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่เสี่ยงมาก ต้องคาดการณ์ว่าการทำงานมีความเสี่ยง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คาดว่า มีอุบัติเหตุบางอย่าง เช่น ไปชนสิ่งที่คาดไม่ถึง แล้วเรือดำน้ำไม่สามารถขึ้นมาได้ ถ้ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ได้รับความกระทบกระเทือนจากสิ่งใด เรือดำน้ำจึงไม่ทำงาน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วก่อนการออกอากาศครั้งนี้

แสดงให้เห็นว่า เมื่อมนุษย์เกิดมา ก็ต้องพบกับความเสี่ยงมากมาย แต่ละอาชีพก็มีความเสี่ยงมากมาย เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ใช่การทำงานแค่ระดับบริษัทแบบกองการเจ้าหน้าที่ ต้องมองคนในหลายมุม ต้องมีการเรียนรู้จากข่าวตลอดเวลา มองโลกกว้างระดับ Global แล้วลงสู่ระดับท้องถิ่น (Local) คือประเทศของเรา

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ติดตามข่าวการแข่งขันรถ Formula 1 อยู่เสมอ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยเป็นนักฟุตบอลแต่ชอบกีฬาหลายชนิด ตอนที่เรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ก็ชอบ All Blacks การแข่งรถ Formula 1 เป็นการแข่งรถสูตรหนึ่งที่มีความเร็วมาก บางครั้ง เวลาที่ทำงานเรื่องคน ก็จะศึกษาว่า แต่ละคนได้ความสำเร็จมาได้อย่างไร นอกจากรถเร็วแล้ว คนขับต้องเก่งด้วย เรารู้จัก Schumacher



Schumacher

ที่มา: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4416682/Mick-Schumacher-makes-F1-debut.html>

คุณวิชัย วรรณวิงศ์กล่าวว่า ในยุคที่ Schumacher เฟื่องฟู ก็มีความโดดเด่นมาก เป็นแชมป์มาโดยตลอด

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า หลังจากรุ่น Schumacher ไปแล้ว ก็มีชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งชื่อ Vettel



Vettel

ที่มา: <http://www.adelaidenow.com.au/sport/motor-sport/formula-one/bahrain-grand-prix-sebastian-vettel-holds-off-late-lewis-hamilton-charge-to-win/news-story/65017b9b7c03e819e04c2172eb2d180f>

ต่อมามีชาวอังกฤษชื่อ Hamilton



Hamilton

ที่มา: <http://zeenews.india.com/other-sports/lewis-hamilton-one-of-greatest-he-deserves-success-fernando-alonso-2055810.html>

ในช่วงที่ออกอากาศ ก็เป็นช่วงที่มีการแข่งรถ Formula 1 อยู่ และ Hamilton เพิ่งชนะเป็นครั้งที่ 4 หมายความว่า 4 ครั้งที่เขาได้เป็นแชมป์แต่ละปี Schumacher เป็นแชมป์อยู่ประมาณ 6-7 ปี เวลาที่แข่ง ต้องแข่งหลายครั้งแล้วก็คนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละปีก็ถือว่าเป็นแชมป์ ตอนหลัง Schumacher ไปเล่นสกีแล้วประสบอุบัติเหตุ สมองไปชนกับหิน คนที่เล่นสกี ถ้าเขาไม่หักแสดงว่าไม่เก่ง การเล่นสกี ถ้าทำพลิกนิดเดียว ก็หักเลย Schumacher ชอบเล่นสกีแล้วเล่นเก่ง มีการไปสัมภาษณ์ Hamilton ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มองทุนมนุษย์อยู่ 3 เรื่องคือ

1.ปลุก คือ การหาความรู้

2.เก็บเกี่ยว คือ บริหาร

คนเราต้องมีการปลุกแล้วเก็บเกี่ยว คนไปเรียนปริญญาเอกเมื่อกลับมาแล้วทางมหาวิทยาลัยบริหารคนแบบนี้ให้ตีจิงกลายเป็นคนเก่ง เรียกว่า เก็บเกี่ยว

3.Execution เวลาที่คนพบอุปสรรค จะแก้ปัญหาให้พวกเขาอย่างไร ถ้ามีคนเก่งจำนวนมาก แต่บริหารคนเก่งเหล่านี้ไม่เป็น การปลุกและเก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ผล จึงเป็นที่มาของ ปลุก เก็บเกี่ยวและเอาชนะอุปสรรคเรื่องคน

Hamilton มีปลุกและเก็บเกี่ยว แต่จะเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไร

Hamilton กล่าวว่า เขาเข้าสู่วงการแข่งรถ Formula 1 ตอนหนุ่ม ซึ่งได้สะสมประสบการณ์การขับรถมานานเป็นคนมีความสามารถ แต่ขาด 2 ข้อคือ ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากการขับรถระดับสูง เพราะ Formula 1 ขึ้นมาจาก Formula 3, Formula 4 ก็ต้องมีความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ซึ่งก็เหมือนกันกับเวลาที่มีลูก พ่อแม่ไม่ควรเห็นลูกเก่งเฉพาะตอนที่เรียนแต่ต้องทำให้เขาเก่งตลอดชีวิตโดยหาความรู้ตลอดชีวิต เป็นความรู้ใหม่ๆ และเขาต้องการประสบการณ์จากคนที่เป็นผู้ใหญ่ เขายกตัวอย่าง Alonso



Alonso

ที่มา: <https://www.sportskeeda.com/f1/fernando-alonso-a-man-cheated-by-destiny>

เวลาแข่งรถ Formula 1 ทีมหนึ่งก็จะมีคนแข่ง 1 หรือ 2 คน ซึ่งขับคนละคันแต่ว่ามี 2 คนอยู่ในทีม Hamilton กล่าวว่า เมื่อมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนแข่ง ขับรถร่วมกับเขาในทีมเดียวกัน จึง

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ เขาใช้คำว่า ไชกุญแจ (Unlock) บางครั้งคนเรามีความสามารถอยู่แล้ว แต่ Unlock ไม่ได้ ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ ของที่อยู่ในตู้ก็นำออกมาไม่ได้ เวลาที่คนจะประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องดูวงจรชีวิตตนเอง คนเราเก่งในระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องแสวงหาความเก่งและประสบการณ์เพิ่มตลอดเวลา

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เขียนทฤษฎีการเรียนรู้ 3L's

1.เรียนรู้จากความล้มเหลว เวลาที่เด็กรุ่นใหม่เรียนมาก ไม่ได้เรียนรู้จากความล้มเหลวมากนักเพราะคิดว่า ตนเก่ง แต่ความล้มเหลวจะทำให้คนเก่งขึ้น

2.เรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่น ในรายการวิทยุ Human Talk ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ซึ่งมีอายุ 72 ปีก็ได้มาพูด ถ้าคนอายุประมาณ 20 ปีมาฟังก็ได้รับความรู้ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์นำมาแบ่งปัน ในขณะเดียวกัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้รับความรู้จากคุณวิชัย วรธานีวงศ์ซึ่งมีอายุน้อยกว่าและมีแนวคิดที่แตกต่างออกไป และก็ได้รับความรู้จากดร.दनัย จันทรเจ้าฉาย แล้วนำความรู้เหล่านี้มาเป็นประสบการณ์

3.เรียนรู้จากการฟัง บางครั้งคนไทยเก่งแล้วไม่ค่อยฟัง การฟังคนอื่นทำให้ได้ประโยชน์

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า Hamilton เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งถ้าหากเขาอยู่ในโลกของความเร็ว ความเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า เร็วเพื่อชนะคนอื่น แต่เป็นความเร็วเพื่อชนะตนเอง ชนะในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้ ยังไม่เคยพบเจอ เพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการแข่งขันเพียงแค่อ่านวิวัฒนาการที่อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเขาไม่รู้วิธีการขับรถแบบมีอาชีพที่จะสามารถฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า นำเสนอเรื่องนี้เพราะมีการสัมภาษณ์ Hamilton ใน CNN คุณวิชัย วรธานีวงศ์พูดถูกว่า ความสำเร็จของเขาไม่ได้สำเร็จคนเดียว ยกตัวอย่างตอนที่เขาใช้ยาง มี 2 ชนิดเรียกว่า ยาง Soft และยาง Hard คือในสถานการณ์บางอย่าง เช่น ฝนตกต้องใช้อย่างแบบหนึ่ง เวลาที่เปลี่ยนยาง เขาเปลี่ยนได้เร็วมากใช้เวลาแค่ 3-4 วินาทีก็เปลี่ยนได้หมดแล้ว แล้ว Teamwork จังหวะที่เขาเข้ามา บางครั้งนอนหนังสือในไทยบางคนบางครั้งก็อยู่ในตำรา ไม่ค่อยออกมาสู่โลกภายนอกบ้าง การดูการแข่งขันกีฬาทางโทรทัศน์ก็ถือเป็นการเสียเวลาเรียน แต่ก็ยังมีคนเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทย พ่อแม่ควรทราบว่าการเรียนยุคใหม่เป็นระบบนิเวศวิทยาคือเรียนที่ไหนก็ได้ รายการวิทยุ Human Talk ก็มีประโยชน์ตรงที่เป็นรายการแบ่งปันความรู้กัน

คนไทยมักไม่เป็นกลางทางการเมืองเมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีตั้งโจทย์ขึ้นมา 6 ข้อ คนที่ไม่ชอบก็โจมตีทุกข้อแบบโดยไม่ศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเสียก่อน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ยกตัวอย่าง 2 เรื่องทางด้านวิชาการให้คนไทยได้ทราบ คนแรกคือ Peter Drucker ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ชอบคนเขียนหนังสือ From Good to Great ชื่อ James Collins อยู่ที่ Stanford คุณ Peter Drucker ก็สอนที่ Claremont ก่อนที่จะตายก็อยู่แถว California เสียชีวิตตอนอายุ 95 ปี James Collins เป็นนักวิชาการที่เก่งมากเขียนหนังสือ From Good to Great กล่าวว่า มนุษย์เราต้องทำธุรกิจไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ เขาจึงไปถาม Peter Drucker ว่า ตั้งแต่สอนหนังสือมา ได้รับอะไร 2 เรื่อง Peter Drucker ตอบว่า เขาเป็นคนที่ชอบให้ลูกศิษย์ตั้งคำถามที่น่าสนใจและเขาก็ชอบตั้งคำถามที่ไม่มีคำตอบ นักเรียนในปัจจุบันยังมีการสอบแบบปรนัยแต่ไม่มีการสอบแบบอัตนัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โครงการปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 15 ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาและบริหารทุนมนุษย์ของ Guru ระดับโลก ได้แก่ Peter Drucker, John C. Maxwell ฯลฯ ในโครงการห้องเรียนสัญจร กับนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย ดร.โชคชัย สุทธาเวศ



คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ข้อสอบมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีแนวข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย เวลาที่มหาวิทยาลัยออกข้อสอบแบบอัตนัย รู้สึกว่า เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถทดสอบผู้เรียนว่าเข้าใจจริงหรือไม่

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ส่วนมากการสอบในเมืองไทย แม้กระทั่งสมัยที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอบม.8 ข้อสอบระดับประเทศ เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังเป็นแบบปรนัยซึ่งมี 1 ข้อในตัวเลือก 4 ข้อเป็นคำตอบที่ถูกต้อง คำตอบที่ถูกต้องเป็นการถูกแบบที่ครูคิด แต่ถ้าเด็กคิดนอกกรอบอาจจะไม่ถูกก็ได้ เวลาที่พ่อแม่ทำการบ้านให้ลูกแล้วมันถูก ในชีวิตจริงอาจจะผิดก็ได้ มันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์มากกว่า คือ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับวิธีการคิด ถ้าเด็กคิดเป็นระบบแต่คิดไม่เหมือนอาจารย์ ก็อาจจะได้เกรดเอก็ได้ ข้อดีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคือ การที่กล้าคิดคำถามขึ้นมาเป็นของที่มีประโยชน์ เพราะทำให้คนคิด เช่น จะมีนักการเมืองรุ่นใหม่ๆ เข้ามาได้หรือไม่ ซึ่งไม่ผิด ในขณะที่เดียวกันพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็ลืมไปว่า นักการเมืองเก่าๆ ที่คิดใหม่ก็ยังมีประโยชน์อยู่ ปัจจุบันนี้ คุณชวน หลีกภัยก็เป็นนักการเมืองที่มีประโยชน์แล้วก็หาความรู้อยู่ทุกวัน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง

Peter Drucker บอกว่า เขาเรียนหนังสือไปกับลูกศิษย์ ไม่มองลูกศิษย์แค่ตอบโจทย์เขา แต่อาจารย์บางคนดูถูกลูกศิษย์ ตำหนิทั้งๆ ที่ลูกศิษย์พูดยังไม่ทันจบ เป็นความคิดแบบโบราณ ทำให้ลูกศิษย์ไม่กล้าพูด



หนังสืออีกเล่มเขียนโดย John C. Maxwell ซึ่งเคยเป็นพระมาก่อน เขามีหนังสือเล่มล่าสุดชื่อ Good Leaders Ask Great Questions ต้องถามคำถามที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้นำหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วพบว่า ถ้าผู้นำที่ดีถามคำถามที่ดี มันก็จะเปลี่ยนความคิดและชีวิตของเขาได้ ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงแรก นักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นที่เป็นลูกศิษย์ดร.ปวย อึ้งภากรณ์ และศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ยังสนิทกับคนเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็ยังจำสิ่งที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนได้ เพราะตอนที่สอนก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

John C. Maxwell กล่าวว่า บางครั้งเขาก็ได้ความรู้ใหม่ๆ การถามคำถามทำให้ได้ความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น นอกจากนี้การถามคำถามที่ดีทำให้เขาได้ไปเชื่อมโยงกับคนถามทำให้สนิทกัน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถามคำถามไม่ผิด แต่อาจจะปรับปรุงคำถาม เรื่องใหญ่ที่สุดคือ ไม่อยากให้มองนักการเมืองที่มาจาก การเลือกตั้งแบบเหมารวมว่าเป็นคนไม่ดี จึงทำให้มีศัตรูซึ่งเป็นนักการเมืองจากการเลือกตั้งได้ตอบกลับมา แต่ในความเป็นจริงแล้วพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกับคนดีในวงการการเมืองก็เป็นพันธมิตรกันได้

คุณวิชัย วรรณวิงศ์กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เปิดกว้างในการรับฟังและนำสิ่งที่ประชาชนมีความห่วงใยนำไปแก้ไขปรับปรุง นี่คือคุณลักษณะที่น่าจะมีในนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า สื่อมวลชนเห็นว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจดี แต่ถ้าขัดเถลาคำถามให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน ก็จะทำให้มีฐาน การเมืองในยุคต่อไป ทหารกับคนดีในพรรคการเมืองต้องร่วมมือกัน นายกรัฐมนตรีในอดีตเช่น คุณอนันท์ ปันยารชุน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง บางครั้งก็เป็นประโยชน์ ขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลา ท่านก็เข้ามาในสมัยที่มีความขัดแย้งกัน ทหารก็ต้องอยู่เป็นหลักของประเทศ